

Chương trình Quỹ hành động phục hồi cho Mai sau (RAFT)

Những câu hỏi thường gặp (FAQ)



LIVE WELL
SAN DIEGO

RAFT là chương trình dạng chuyển tiền mặt một lần được phát triển bởi Dịch vụ cho Gia đình Do Thái (JFS), được tài trợ cùng với sự hợp tác của Quận San Diego. Chương trình này cung cấp cho gia đình và/hoặc người lớn tuổi (từ 55 tuổi trở lên) số tiền \$4,000 vô điều kiện và không có hạn chế để chăm sóc cho các nhu cầu cấp thiết nhất. Dưới đây là danh sách những câu hỏi thường gặp (FAQ) có thể giúp quý vị trong quá trình đăng ký.

Ai sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình?

RAFT sẽ cung cấp khoản phân chia tiền mặt một lần với số tiền \$4,000 để giải quyết nhu cầu ngày phát sinh về quỹ linh hoạt. Người tham gia chương trình đáp ứng tiêu chí điều kiện và nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh sẽ được chọn bằng cách quay xổ số.

1. Gia đình có con dưới 18 tuổi
2. Người lớn tuổi (từ 55 tuổi trở lên)
3. Gia đình chăm sóc cho người lớn phụ thuộc vào gia đình hoặc khuyết tật cũng có thể đăng ký
4. Người nhận phải từ 18 tuổi trở lên
5. Cư dân San Diego thuộc Mã Zip số 39 Công bằng Y tế bị ảnh hưởng không đều bởi COVID-19
6. Thu nhập hộ gia đình bằng hoặc thấp hơn 200% Mức nghèo Liên bang (FPL)

QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH	200% FPL	100% FPL	ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÔNG?
1	\$29,160	\$14,580	Có
2	\$39,440	\$19,720	Có
3	\$49,720	\$24,860	Có
4	\$60,000	\$30,000	Có
5	\$70,280	\$35,140	Có
6	\$80,560	\$40,280	Có
7	\$90,840	\$45,420	Có
8	\$101,120	\$50,560	Có

Vui lòng tham khảo biểu đồ trên. Đối với các hộ gia đình có hơn 8 người, cộng thêm \$5,140 cho mỗi người tăng thêm vào thu nhập hàng năm để được hưởng 100% FPL.

Mã zip đủ điều kiện cho chương trình này là gì?

Một trong những tiêu chí điều kiện của chương trình này là người đăng ký phải cư trú tại một trong nơi có Mã Zip số 39 Công bằng Y tế của Quận San Diego bị ảnh hưởng bởi COVID - 19. Tiêu chí được nêu dưới đây và quý vị cũng có thể tìm thêm thông tin bằng cách nhấp vào liên kết tại đây.

91901	91915	91948	91980	92058	92083	92110	92173	91905	91917
91950	92004	92060	92084	92113	92259	91906	91934	91962	92020
92066	92086	92114	92536	91910	91935	91963	92027	92070	92102
92139	92672	91911	91945	91977	92055	92081	92105	92154	

Có thật là không có gì – ràng buộc không?

CÓ! Quý vị KHÔNG phải trả lại tiền hoặc làm bất cứ điều gì ngoài việc đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện và được chọn cho chương trình để nhận tiền. Khi nhận được tiền, quý vị có thể tự do chi tiêu theo cách quý vị muốn.

Làm thế nào để quý vị xác định hộ gia đình?

Đối với quy mô hộ gia đình, quý vị nên tính cả bản thân, vợ/chồng của quý vị và bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình phụ thuộc vào quý vị để trang trải hầu hết các chi phí của họ (ví dụ: trẻ em, hoặc người già, người bệnh hoặc người tàn tật trong gia đình) và những người trong tờ khai báo thuế năm 2022 của quý vị.

Ai có thể áp dụng?

Có, chương trình sẽ phục vụ tại nơi Mã Zip số 39 Công bằng Y tế của Quận San Diego và hỗ trợ những cư dân kiếm được 200% hoặc thấp hơn Mức Nghèo Liên bang (FPL). Người đăng ký chương trình phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện để được coi là người tham gia chương trình. Các gia đình và người cao tuổi có nguy cơ bị vô gia cư sẽ được ưu tiên.

Khi nào đợt đăng ký mở?

Đợt đăng ký trực tuyến mở vào ngày 8 tháng 5 và sẽ mở tiếp trong hai tuần, đóng cửa vào ngày 21 tháng 5 lúc 11:59 tối. Quý vị phải nộp đơn đăng ký trước thời hạn nộp đơn để được xem xét quay xổ số.

Làm thế nào để đăng ký vào chương trình?

Sẽ có một đợt đăng ký trực tuyến mà quý vị có thể truy cập trên trang web của chúng tôi, www.jfssd.org/economicmobility

Đợt đăng ký sẽ có ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh không?

Có – đợt đăng ký sẽ có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Somali, tiếng Hàn, tiếng Ba Tư và tiếng Tagalog.

Tôi cần làm gì để đăng ký?

Quý vị sẽ cần đăng ký trực tuyến và có thể được yêu cầu gửi tài liệu cho Dịch vụ cho Gia đình Do Thái (JFS) để xác minh danh tính, mức thu nhập hộ gia đình hàng năm và bằng chứng cư trú cũng như xác định khả năng đủ điều kiện của quý vị. Nếu quý vị không thể gửi thông tin được yêu cầu, vui lòng cho biết điều này trên đơn đăng ký và thành viên của nhóm JFS sẽ hỗ trợ các bước tiếp theo.

Quá trình đăng ký có gì?

Các thành viên cộng đồng đủ điều kiện phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến đầu tiên. Quý vị sẽ được yêu cầu trả lời các câu hỏi và cung cấp tài liệu cho JFS để xác minh khả năng đủ điều kiện của quý vị. Sau khi đơn đăng ký của quý vị được gửi, người đăng ký đủ điều kiện sẽ được chọn theo hình thức rút thăm và được liên hệ để xác minh thông tin đã gửi trong đơn đăng ký. Sau khi xác minh, người đăng ký đủ điều kiện và đã xác minh sẽ được thông báo về lựa chọn của họ, được mời đăng ký tham gia chương trình và hoàn thành buổi định hướng chương trình. Buổi định hướng sẽ tạo cơ hội để đặt bất kỳ câu hỏi lần cuối và thiết lập quy trình nhận khoản giải ngân một lần.

Tôi có thể đăng ký nhiều lần không?

Không, đơn đăng ký trùng lặp sẽ bị gắn cờ và loại bỏ khỏi việc xem xét.

Nhiều người trong gia đình tôi có thể đăng ký không?

Không, chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận đơn đăng ký của một thành viên trong mỗi gia đình hoặc hộ gia đình. Nếu nhiều gia đình sống trong cùng một nơi cư trú, chúng tôi sẽ coi người nộp đơn, vợ/chồng của họ và những người được cho là người phụ thuộc vào gia đình là một hộ gia đình.

Ngay cả khi tôi không đủ điều kiện tham gia chương trình này, thì còn các dịch vụ hỗ trợ khác không?

Có, và cách tốt nhất để tiếp cận là gọi cho Đường dây tiếp cận Dịch vụ cho Gia đình Do Thái (JFS) theo số (858) 637-3210, hoặc 2-1-1. Họ sẽ có thể cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng nhiều nhu cầu của gia đình quý vị.

Tôi có còn đủ điều kiện nếu con út của tôi tròn 18 tuổi sau khi bắt đầu chương trình không?

Có. Sau khi quý vị hoàn thành quy trình đăng ký thành công, vị trí của quý vị trong chương trình thử nghiệm sẽ được đảm bảo. Con của quý vị trên 18 tuổi sau khi quý vị đã đăng ký không phải là lý do để bị loại.

Tôi có cần phải là cư dân thường trú hoặc cư dân Hoa Kỳ để tham gia không?

Chương trình này dành cho tất cả cư dân đủ điều kiện của Quận San Diego, bất kể tình trạng nhập cư hợp pháp. Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí điều kiện ở trên, quý vị đủ điều kiện và được khuyến khích tham gia/dăng ký.

Việc nhận số tiền này có ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của tôi không?

Không. Tất cả thông tin của quý vị được giữ an toàn và bảo mật. Thông tin sẽ không được truyền đạt hoặc chuyển tiếp đến bất kỳ cơ quan chính phủ nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của quý vị.

Chương trình có mở cho người vô gia cư không?

Có, chúng tôi đang ưu tiên những cá nhân có nguy cơ vô gia cư. Trong quá trình đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp thông tin hạn chế để xác minh trạng thái của quý vị.

Nếu một người vô gia cư, mã zip của họ được xác định như thế nào?

Nếu được chọn trong cuộc xổ số, nơi cư trú của những người đăng ký đã chỉ ra họ là người vô gia cư và sẽ được xác minh trong giai đoạn xác minh. Các biện pháp ứng phó được phép có thể bao gồm nhà ở chuyển tiếp, nhà tạm trú hoặc nhà ở tạm thời khác. Những người không có nơi tạm trú có thể sử dụng địa chỉ hoặc mã zip nơi họ ở lâu nhất hoặc nơi nhận dịch vụ chăm sóc chính.

Mọi người có thể đăng ký bằng cách sử dụng đơn đăng ký bằng giấy không?

Chúng tôi hiện chưa chấp nhận đơn đăng ký bằng giấy nhưng sẽ hỗ trợ đăng ký tại các thư viện và trung tâm cộng đồng địa phương. Nhân viên không thể điền đơn, nhưng họ có thể hướng dẫn quý vị thực hiện quy trình và hỗ trợ quý vị tải lên các tài liệu cần thiết. Nếu quý vị cần hỗ trợ truy cập hoặc điền vào đơn đăng ký, quý vị có thể liên hệ với nhóm của chúng tôi tại guaranteedincome@jfsd.org hoặc (858) 637-7350.

Chương trình có dành cho những người vừa mới ra tù không?

Có, chúng tôi khuyến khích bất kỳ ai đáp ứng các tiêu chí điều kiện đăng ký.

Quý vị sẽ chọn người nhận tiền như thế nào?

Sau khi hoàn thành đăng ký, người tham gia sẽ được chọn thông qua xổ số.

Khi nào tôi sẽ biết tôi đã được chọn hay không?

Sau khi quý vị hoàn thành đơn đăng ký của mình, nhóm JFS sẽ xem xét đơn đăng ký của quý vị về tính đầy đủ và đủ điều kiện. Việc xem xét đơn đăng ký có thể mất đến ba tuần. Sau khi xem xét, quý vị sẽ được đưa vào xổ số để lựa chọn. Nếu quý vị được chọn, một thành viên nhóm JFS sẽ liên hệ để thông báo cho quý vị qua email/tin nhắn hoặc phương thức liên hệ quý vị muốn. Lúc đó, quý vị sẽ được mời đăng ký tham gia chương trình. Sẽ có hai đợt thanh toán, đợt thanh toán đầu tiên diễn ra vào tháng 6 và đợt thanh toán thứ hai vào tháng 8.

Nếu được chọn tham gia chương trình, tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền?

Những người được chọn sẽ nhận được khoản phân chia tiền mặt một lần trị giá \$4,000 vào tháng 6 hoặc tháng 8.

Số tiền mà một người nhận được có tương xứng với nhu cầu của họ hay mọi người đều nhận được số tiền như nhau?

Mỗi người được chấp nhận tham gia chương trình sẽ nhận được khoản giải ngân một lần là \$4,000.

Khoản tiền đó có phải được sử dụng theo một cách nhất định không?

Đây là khoảng tiền không bị hạn chế và vô điều kiện để người tham gia có thể sử dụng tiền theo cách họ muốn để đáp ứng nhu cầu của mình.

Nếu được chọn, tôi sẽ nhận tiền như thế nào?

Các khoản thanh toán sẽ được trả qua thẻ ghi nợ trả trước được gửi qua đường bưu điện hoặc nhận tại (các) địa điểm được chỉ định. Sau khi Đăng ký, nhân viên JFS sẽ thông báo ngày và giờ sắp tới cho buổi định hướng, nhận thẻ và gửi thẻ qua đường bưu điện.

Đây có được coi là khoản thu nhập chịu thuế, ảnh hưởng đến lợi ích công cộng hoặc ảnh hưởng đến khả năng đủ điều kiện cho quyền công dân không?

Khoản tài trợ này đủ điều kiện là dạng quà tặng từ thiện được miễn thuế theo quy định của IRS và sẽ không được coi là thu nhập. Như vậy, quý vị không cần phải khai đó là thu nhập khi khai thuế. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về nghĩa vụ thuế, chúng tôi cực kỳ khuyến khích quý vị nên tham khảo ý kiến của IRS hoặc chuyên gia thuế được cấp phép. Mặc dù khoản thanh toán này thấp hơn số tiền loại trừ hàng năm đối với quà tặng, nhưng có khả năng việc nhận khoản thu nhập này có thể ảnh hưởng đến khả năng đủ điều kiện tham gia một số chương trình phúc lợi công cộng. Điều này là do một số chương trình bao gồm quà tặng như một phần để tính, xác định khả năng đủ điều kiện. Ngoài ra, người đăng ký có thể truy cập tài liệu tư vấn về lợi ích tùy chọn để ước tính tác động của thu nhập này đối với các lợi ích hiện có và giúp quý vị đưa ra quyết định tốt nhất cho hộ gia đình của mình.

JFS có giúp tôi hoàn thành đơn đăng ký của mình không?

Mặc dù chúng tôi không thể điền giúp quý vị nhưng JFS có thể giúp hướng dẫn quý vị thực hiện quy trình và hỗ trợ tải tài liệu lên. Nếu quý vị cần hỗ trợ truy cập hoặc điền vào đơn đăng ký, quý vị có thể liên hệ với nhóm của chúng tôi tại guaranteedincome@jfsd.org hoặc (858) 637-7350.

